



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า โดยกำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรร จำนวนน้อยและอาจมีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปขึ้นบัญชีไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาในการรับสมัคร ฯ ดังกล่าวข้างต้น ออกไปจนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทาง ทางเว็บไซต์ <https://dss.thaijobjob.com>

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <https://dss.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า” จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และให้ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามขั้นตอนที่ ๒ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบ ฯ ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบ ฯ สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สำหรับผู้สมัครสอบ ฯ ที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ยื่นทาง E-mail : hr_65@dss.go.th ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <https://dss.thaijobjob.com> หัวข้อ “ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวกัทรียา ไชยมณี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ